



เข้มแข็งไปด้วยกัน

รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน



Solenis และ Diversey แข็งแกร่งขึ้นเมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน!

หลังจากการควบรวมกิจการของเราเมื่อไม่นานมานี้ ก็ทำให้ Solenis และ Diversey กลายเป็นบริษัทเดียว เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเราที่มีอยู่ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง! ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากขนาดธุรกิจของเราที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและการมีฐานที่มั่นที่ครอบคลุมทั่วโลก ปัจจุบันเรามีพนักงานมากกว่า 15,000 คน และจะคอยให้บริการลูกค้าประมาณ 96,000 คน ทั่วทั้งหกทวีป

ทีมงานภาคสนามของเรา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงงานผลิต 71 แห่ง พร้อมทั้งจะส่งมอบโซลูชันระดับสากลที่ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับลูกค้าด้วยการนำเสนอบริการที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เราจะสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงานและความยั่งยืน และช่วยสร้างสรรค์โลกที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น



เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน Solenis และ Diversey จึงสามารถนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ “ครบวงจร” และพร้อม

	น้ำป้อนหม้อไอน้ำ	น้ำหล่อเย็น	โซลูชันสำหรับการระบายความร้อน	โซลูชันสำหรับเยื่อกระดาษและกระดาษ	การดูแลรักษาพื้น	การรักษาห้องครัว	การดูแลรักษาอาคาร	การป้องกันกำจัดเชื้อ	การดูแลรักษางานสีกรีต	การดูแลรักษาสายพานและสเปา	โซลูชันสำหรับโลกดิจิทัล
บรรจุภัณฑ์อาหาร	•	•	•	•							•
บรรจุภัณฑ์กระดาษ	•	•	•	•							•
กระดาษที่ชุบและผ้าขนหนู	•	•	•	•							•
การผลิตพลังงาน	•	•	•		•						•
การแปรรูปแร่	•	•	•								•
การกลั่นและกระบวนการทางเคมี	•	•	•								•
การแปรรูปอาหาร	•	•	•		•	•	•	•			•
เครื่องดื่ม	•	•	•		•	•	•	•			•
บริการด้านอาหาร	•	•			•	•	•	•			•
การค้าปลีก		•			•	•	•	•			•
ธุรกิจการบริการต้อนรับ	•	•			•	•	•	•	•	•	•
ผลิตภัณฑ์นม	•	•	•		•	•	•	•			•
การดูแลสุขภาพ	•	•			•	•	•	•	•		•
สระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์					•		•	•	•	•	•
สระว่ายน้ำของที่พักอาศัย										•	•



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Diversey โปรดไปที่ diversey.com หรือสแกนคิวอาร์โค้ด



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Solenis โปรดไปที่ solenis.com หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

